



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม โทร.๐ ๔๓๗๒ ๙๑๗๑

ที่ มค ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๑/๐๕

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช

ด้วย โรงพยาบาลยางสีสุราช ได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดวินัยที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ๔ มาตรการสำคัญ คือ (๑) มาตรการจัดหาพัสดุ (๒) มาตรการการใช้รถราชการ (๓) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (๔) มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โรงพยาบาลยางสีสุราช จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดเพื่อให้บุคลากรของทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลยางสีสุราช ถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศโรงพยาบาลยางสีสุราช เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลยางสีสุราช ต่อไป

(นางขวัญฤทัย ศิริเบญจศีล)

นักจัดการงานทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช

คำสั่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช

(นางศุภลักษณ์ ทองจันทร์)




เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายภาคภูมิ อินทร์ม่วง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลยางสีสุราช
ตามประกาศโรงพยาบาลยางสีสุราช
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลยางสีสุราช

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในโรงพยาบาลยางสีสุราช	
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลยางสีสุราช
วัน/เดือน/ปี	๔ มกราคม ๒๕๖๔
หัวข้อ	ประกาศโรงพยาบาลยางสีสุราช เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศโรงพยาบาลยางสีสุราช เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลยางสีสุราช ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	
Link ภายนอก
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางขวัญฤทัย ศิริเบญจศีล) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายภาคภูมิ อินทร์ม่วง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายปัญญา ผ่องศรีงาม) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔	